



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒, ๓ มูลค่าข่าว ๖๙๗,๕๔๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

๐ U๐๒

**ก**ารเรียนรู้ในการเล่นหุ้นเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ พรวิมล รัตนประไพ จึงตั้งใจเตรียมตัวในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ สตาร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ซึ่งสอนวิธีการสร้างระบบการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับบุคคล เพราะเมื่อนักถึงวันแรกเธออยากเข้ามาในตลาดหุ้น ถ้ามีคนมาสอน เป็นโค้ชให้ในเรื่องการเทรดหุ้นหรือการลงทุนในตลาดหุ้น โดยบอกว่าต้องทำอะไรบ้างคงช่วยประหยัดเวลาได้มาก การเปิดศูนย์การเรียนรู้ สตาร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ นี้จึงเหมือนการสนองความต้องการของตัวเองในอดีต

หญิงสาวบุคลิกเรียบร้อย นักแก๊งกำไรวัย 27 ปี จึงพ่วงคำนำหน้าว่า “อาจารย์” ที่หลายคนคิดว่าน่าจะรำเรียนมาทางด้านการเงิน แต่เมื่อสอบถามโปรไฟล์เจ้าตัวกลับบอกว่าจบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ดิฉันก็คงไม่แตกต่างจากคนอื่น ที่ถูกสอนให้เรียนหนังสือให้เก่งๆ เพื่อหางานดีๆ บ้านก็คงสอนลูกให้ทำงานประจำดีๆ เงินเดือนเยอะๆ แก่ตัวไปจะได้มีเงิน

## พรวิมล รัตนประไพ เป้าหมายของนักลงทุนมืออาชีพ

ก่อน แต่ในวันที่ดิฉันตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ก็เพราะไม่อยากทำงานหนักไปจนเกษียณอายุ 50-60 ปี จึงเริ่มเข้ามาศึกษาเรื่องตลาดหุ้นด้วยตัวเองค่ะ ตอนเข้ามาเล่นหุ้นแรกๆ ภาพมันไม่ได้สวยหรูในแบบที่คิดไว้หรอกค่ะ ว่าทำงานน้อยๆ แต่หาเงินได้มากๆ (หัวเราะ) เรื่องหุ้นไม่ใช่เรื่องต้องกล้าลงทุนอย่างเดียว ต้องอดทนฝึกฝน และพยายามหาระบบการลงทุนในแบบที่เหมาะสมกับเราให้ได้ เราจะต้องคิดหาวิธีลงทุนในแบบของตัวเองให้เจอ ซึ่งมันเป็นความคิดแบบดั้งเดิม แต่ในความเป็นจริงมันควรจะมีวิธีอื่นที่ตอบโจทย์เราได้มากกว่านี้” พรวิมล บอกน้ำเสียงเรียวรื่อที่มากับบุคลิกเรียบร้อย ความคล่องแคล่วนี้เองกระมังที่ดูสอดคล้องกับงานเกี่ยวกับตัวเลข

พรวิมล บอกว่า การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ คือบุคคลที่สามารถทำอะไรจากตลาดหุ้นได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ แล้วการทำเป็นอาชีพนี้เองก็จะได้ผลลัพธ์เพื่ออสิรภาพในชีวิต ทั้งทางด้านการเงินและเวลา

“ทุกคนสามารถเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้ค่ะ ถ้ารู้วิธีการเริ่มต้นการลงทุนแบบถูกต้อง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดหุ้นอย่างถ่องแท้ มีกลยุทธ์การทำ



กำไรที่เสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง แค่นี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของการเริ่มเป็นนักลงทุนมืออาชีพ เพียงใจคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นมืออาชีพในการลงทุนก็แค่นั้นเอง คือการเริ่มต้นนะค่ะ

สตาร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ดิฉันสร้างหลักสูตรตั้งแต่หลักสูตร White Star ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ เรียนรู้ขั้นตอนของการเริ่มต้น การลงทุน ตลาดที่จะลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการลงทุน บัญชีต่างๆ ใน



ตลาดหุ้น และโอกาสในการทำกำไร ดิฉันเน้นให้บริการด้านความรู้ค่ะ สำหรับการเริ่มต้นของนักลงทุนตั้งแต่ไม่มีความรู้ จนออกไปเป็นมืออาชีพในตลาดหุ้น สามารถทำกำไรได้แบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ ความที่ดิฉันก็เคยลองถูกลองผิดมาก่อน จึงมุ่งเน้นให้ความรู้แบบรู้อลึกจริง เรียกว่าอาศัยประสบการณ์ตรงทั้งจากอาจารย์ผู้สอน ใช้ภาษาต่างๆ ต่อการเข้าใจและการทำกำไร ใครที่มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างแท้จริง ที่นี่ก็เป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะคะ เพื่อช่วยให้นักเรียนของเราทุกคนบรรลุเป้าหมาย คือการเป็นนักลงทุนมืออาชีพค่ะ” พรวิมล กล่าว

ในตลาดหุ้น พรวิมล บอกว่านี่เป็นการทำธุรกิจประเภทเดียวที่ไม่มีคู่แข่ง

“เพราะคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเราเองค่ะ สิ่งที่ยากที่สุดในตลาดหุ้นคือการเอาชนะใจตัวเอง ถ้าคุณชนะใจตัวเองได้ คุณก็เอาชนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ มันขึ้นอยู่กับว่าใจคุณนิ่งพอไหม คุณมีวินัยพอหรือไม่ และพร้อมจะทำตามระบบได้หรือเปล่า โดยหน้าที่ของตลาดหุ้นมีอยู่อย่างเดียวคือเป็นตัวล่อความโลภของมนุษย์ ทุกคนที่เข้ามาเล่นหุ้นมักจะอยากได้ผลตอบแทนมากที่สุดนะคะ แต่สุดท้ายประสบการณ์ก็สอนเราว่าต้องเรียนรู้ว่าโอกาสจะเป็นของคนที่มีความพร้อมที่จะรับโอกาสเท่านั้นค่ะ

จากที่เคยทำงานประจำ จำได้ว่าวันที่บอกที่บ้านว่าจะออกจากงานมาเล่นหุ้น ตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าถ้าจะทำอะไรก็ต้องทำให้มันสุดๆ ไปเลย แล้วพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นให้ได้ ถ้าขาดทุนเราจะคิดก่อนเลยว่าที่ขาดทุนเป็นเพราะอะไร เรียนรู้กับมันให้เต็มที่ แล้วจากนั้นก็พลอยวางมันไป โดยใช้คติที่ว่า อะไรที่มันเป็นของเรา มันก็เป็นของเรา แต่อะไรที่ไม่ใช่ของเรา ต่อให้มันเสียใจเท่าไร มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดี ก็จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้” พรวิมล กล่าว

คำว่าประสบการณ์สูงในวงการนี้ พรวิมล กล่าวสรุปทิ้งท้ายไม่ได้หมายถึงอย่าวัดเพียงยอดตัวเงินสูงลิ่วที่ได้ตอบแทนกลับมาเท่านั้น แต่อยากให้สะสมกันด้วยระยะเวลา ใครยังอยู่นานก็ยิ่งเก๋าสำหรับวงการนี้ 

# พรวิมล รัตนประไพ

**นิกเนม** : ยัย  
**อายุ** : 27 ปี  
**การศึกษา** : จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**ผลงานสุดภูมิใจ** : ผู้คิดค้นหลักสูตร White Star ของศูนย์การเรียนรู้ สตาร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ ซึ่งสอนวิธีการสร้างระบบการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับบุคคล

หญิงสาวในวงการนักลงทุน วันนี้ พรวิมล ก้าวสู่เป้าหมายของนักลงทุนมืออาชีพ กับมोटโตที่ว่า “คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเราเองค่ะ”

ปัจจุบัน พรวิมล หรืออาจารย์ยัยของลูกศิษย์ลูกหานักลงทุน ใช้เวลาช่วงกลางวันในการสอนเคล็ดลับการลงทุนให้กับผู้ที่สนใจในศูนย์การเรียนรู้ สตาร์เทรดเดอร์ ไทยแลนด์ และใช้เวลาว่าง 1 ชั่วโมง ในตอนกลางคืนเพื่อซื้อ-ขาย และทำกำไรจากตลาดหุ้น นอกจากนี้

เธอยังมีวิดีโอคลิปแนะนำการลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้นเผยแพร่ทางยูทูป [www.youtube.com/user/StarTraderThailand](http://www.youtube.com/user/StarTraderThailand) เพราะฉะนั้นทุกๆ วันจึงต้องหยิบแกดเจ็ตทั้งไอโฟน ไอแพด แมคบุ๊กติดตัว โดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่มีหุ้นในตลาดนับหมื่นๆ ตัว โดยเลือกเน้นเฉพาะในต่างประเทศ ถือเป็นความท้าทายในสายงานนี้อย่างมาก

